



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สัมภาษณ์) และวัน เวลา สถานที่ ในการคัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2 เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว2496 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 เรื่อง การบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 มกราคม 2560 และรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ

บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2 ได้เสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก มีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกจะถือว่าผู้สมัครรายนั้น เป็นผู้ที่ไม่ม่สิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตลอดจนไม่มีสิทธิในการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครคัดเลือกในครั้งนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สัมภาษณ์) และวัน เวลา สถานที่ ดังนี้

เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - นามสกุล	กลุ่มวิชาเอก	หมายเหตุ
001	นางสาวพรทิพย์ ศิริพลับ	ภาษาอังกฤษ	วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2560 เวลา 09.45 น. สถานที่สัมภาษณ์ ห้องประชุมโกวิท ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (หากไม่มาเข้ารับการสัมภาษณ์ ตามวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560



นางอรุณรักษ์ สุขสวัสดิ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

หลักสูตรการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

ที่	องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด	ค่าคะแนน	กรอบการพิจารณา
1	ประวัติส่วนตัวและการศึกษา	10 คะแนน	พิจารณาจากการตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา
2	การประกอบคุณงามความดี	10 คะแนน	พิจารณาจาก ประสบการณ์ การประกอบคุณงามความดีต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม
3	บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา	10 คะแนน	พิจารณาจาก การแต่งกาย กิริยาท่าทาง ท่วงทีวาจาการสื่อสาร
4	เจตคติและอุดมการณ์	10 คะแนน	พิจารณาจาก เจตคติ อุดมการณ์ ที่มีต่อวิชาชีพ
5	การมีปฏิภาณไหวพริบ	10 คะแนน	พิจารณาจากการประมวลการตอบคำถาม โดยมีหลักคิด และวิธีการแก้ปัญหาในเชิงบวก และสามารถอธิบายหลักคิดและวิธีแก้ปัญหานั้นให้เป็นที่ยอมรับได้